

บาท/ดอลลาร์เข้านี้ทรงตัว, คาดแกว่งกรอบแคบ รอความชัดเจนปัจจัยการเมือง

*บาท/ดอลลาร์ เข้านี้ทรงตัวจากเมื่อวาน ขณะที่แนวโน้มว่าจะแกว่งตัว
ในกรอบแคบ ในวันนี้ เพื่อรอดูความชัดเจนของปัจจัยการเมืองต่อไป

*นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ คณะกรรมการประชาชนเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข(กปปส.) ประกาศว่า หากวุฒิสภาไม่สามารถดำเนินการสรรหา
นายกรัฐมนตรีคนใหม่ได้ กปปส.จะปฏิบัติการเรียกคืนอำนาจอธิปไตยมาเป็น
ของประชาชน โดยประชาชนเอง ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในวันที่17-18 พ.ค.

*ยูโรทรงตัวใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 6 สัปดาห์ เมื่อเทียบกับดอลลาร์ ในการ
ซื้อขายช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย โดยถูกกดดันจากผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
สหรัฐ ที่ลดลงท่ามกลางการคาดการณ์มากขึ้นว่า ธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี)
พร้อมที่จะลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนหน้า

*ท่าทีเชิงผ่อนคลายนโยบายของอีซีบี ทำให้ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล
เยอรมนีและสหรัฐร่วงลง โดยผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี
ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 6 เดือน เมื่อวานนี้

*รอยเตอร์รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่า อีซีบีกำลังเตรียมทางเลือกในการดำเนิน
นโยบายต่างๆ สำหรับการประชุมในเดือนหน้า ซึ่งรวมถึงการลดอัตราดอกเบี้ย
และมาตรการแบบเบ็งเป้าหมาย เพื่อกระตุ้นการปล่อยสินเชื่อให้แก่ธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม

*ปอนด์ถูกจับตาหลังจากดิ่งลงเมื่อคืนนี้ เมื่อธนาคารกลางอังกฤษ(บีโออี) ได้
สร้างความประหลาดใจให้แก่ตลาด โดยระบุว่าไม่มีแผนจะคุมเข้มนโยบาย
การเงินในระยะใกล้นี้ พร้อมมองว่า การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของอังกฤษ
ยังคงอยู่ในระยะเริ่มต้น

*ญี่ปุ่น เปิดเผยว่า เศรษฐกิจในไตรมาสที่สิ้นสุดเดือนมี.ค.57 ขยายตัวถึง 5.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นอัตราสูงสุดในรอบกว่า 2 ปี ขณะที่ผู้บริโภคใช้จ่ายก่อนการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ในเดือนเม.ย. และการลงทุนภาคธุรกิจพุ่งขึ้น ซึ่งนับเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นต่อแนวโน้มสำหรับเศรษฐกิจในอนาคต

*กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ทั่วไป เพิ่มขึ้น 0.6% ในเดือนเม.ย. ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนก.ย.55 หลังจากเพิ่มขึ้น 0.5% ในเดือนมี.ค. ส่วนดัชนี PPI พื้นฐาน ที่ไม่รวมราคาอาหารและพลังงานเพิ่มขึ้น 0.5% ในเดือนเม.ย. หลังเพิ่มขึ้น 0.6% ในเดือนมี.ค.

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร ของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 32.500 บาท

*09.33 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.43/45 จาก 32.42/45 เมื่อวาน ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.41/48 จาก 32.40/42 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 101.85/87 จาก 101.87 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3720/22 จาก 1.3714 เมื่อวาน

"เข้านี้ยังเจียบๆอยู่ ภูมิภาคเองก็ไม่ได้มีอะไรมาก บ้านเราคงติดอยู่กับเรื่องการเมืองต่อไป ไปไหนไม่ได้มาก" ตีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า ค่าเงินบาทเข้านี้ทรงตัวจากเมื่อวานนี้ ขณะที่นักลงทุนยังชะลอดูปัจจัยการเมืองในประเทศ ว่าจะมีทิศทางอย่างไรต่อไป ขณะที่ แรงหนุนจากสกุลเงินในภูมิภาค ก็ลดลงไปในวันนี้ ทำให้คาดว่าเงินบาทจะแกว่งตัวในกรอบแคบ โดยมี แนวรับที่ 32.45 และแนวต้านที่ 32.40

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับให้คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้